



Đức Giáo Hoàng tại Buổi Tiếp Kiến Chung: Lời Chúa khỏa lấp cơn khát tìm kiếm ý nghĩa và chân lý của chúng ta

Thanh Quảng sdb – (tin vatican - Isabella H. de Carvalho)

Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV nhấn mạnh mối quan hệ mật thiết giữa Lời Chúa và Giáo Hội, và cách suy niệm Kinh Thánh giúp các tín hữu bước vào cuộc đối thoại với Thiên Chúa.

Lời Chúa nói với đời sống của mỗi tín hữu, đặt chúng ta vào cuộc đối thoại với Chúa, và thúc đẩy Giáo Hội trong sứ mệnh của mình, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV nói trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư tại Hội trường Paul VI của Vatican vào ngày 11 tháng 2 năm 2026.

Đức Giáo Hoàng Lêô khẳng định: “Lời Chúa đáp lại cơn khát tìm kiếm ý nghĩa, tìm kiếm chân lý về cuộc sống của chúng ta,”

“Chúng ta sống giữa rất nhiều tiếng ồn ào, nhưng nó trống rỗng! Đôi khi,” ngài thừa nhận, “chúng ta thậm chí lắng nghe những lời khôn ngoan, nhưng chúng lại không ảnh hưởng đến chung cục của đời ta.”

Đức Giáo Hoàng tiếp tục loạt bài giáo lý về các Văn kiện của Công đồng Vatican II, tập trung một lần nữa vào Tín điều của Tín Lý Dei Verbum năm 1965 về Mạc Khải Thiên Chúa. Trong bài giáo lý tuần này, ngài đã suy niệm về “mối liên hệ sâu sắc và thiết yếu” giữa Lời Chúa và Giáo hội.

Ngài giải thích rằng Công đồng Vatican II nhắc nhở tất cả mọi người rằng Giáo hội “luôn tôn kính Thánh Kinh cũng như tôn kính Mình Thánh Chúa” và “không ngừng suy niệm về giá trị” của Lời Chúa.



Đức Giáo hoàng Lêô XIV trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư

Mối quan hệ giữa Thánh Kinh, Chúa Kitô và Giáo hội

Đức Giáo hoàng nhấn mạnh rằng “lý do sâu xa” cho giá trị và sức mạnh của Thánh Kinh là mối liên hệ mật thiết của Thánh Kinh với Chúa Giêsu và bằng cách “sống trong Giáo hội”, người ta có thể trải nghiệm mối liên hệ này.

“Chúa Kitô là Ngôi Lời hằng sống của Chúa Cha, Ngôi Lời Thiên Chúa làm người”, ngài nói. Tất cả Thánh Kinh “rao giảng Ngôi Lời và sự hiện diện cứu độ của Ngài, cho mỗi người chúng ta và cho toàn thể nhân loại”.

Do đó, “ngôi nhà chính đáng” của Thánh Kinh là Giáo hội, vì “dưới sự soi dẫn của Chúa Thánh Thần, Kinh Thánh xuất phát từ dân Chúa và dành cho dân Chúa”.

“Trong cộng đồng Kitô giáo”, Kinh Thánh “có thể nói là có nơi cư ngụ của nó”, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh, đồng thời khẳng định rằng “thực sự, trong đời sống và đức tin của Giáo Hội, Kinh Thánh tìm thấy không gian để tỏ bày ý nghĩa và biểu lộ quyền năng của mình”.

Về vấn đề này, ngài nhấn mạnh rằng “Giáo Hội tha thiết mong muốn Lời Chúa đến được với mọi thành viên của mình và nuôi dưỡng hành trình đức tin của họ”.

Đồng thời, Kinh Thánh “cũng thúc đẩy Giáo Hội vượt ra khỏi chính mình; nó liên tục mở rộng Giáo Hội cho sứ mệnh hướng đến mọi người”.

Suy niệm Kinh Thánh giúp chúng ta có mối quan hệ với Thiên Chúa.

Đức Giáo Hoàng Lêô nhấn mạnh rằng trong cộng đồng Giáo Hội, Kinh Thánh “tìm thấy phạm vi để thực hiện nhiệm vụ đặc thù và đạt được mục đích của mình”, đó là “làm cho Chúa Kitô được biết đến” và bước vào cuộc đối thoại với Chúa. Trích dẫn lời Thánh Giêrôme, người đã nói “không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Kitô”, Đức Giáo Hoàng Lêô giải thích rằng “mục đích tối thượng của việc đọc và suy niệm” Lời Chúa là “để biết Chúa Kitô và, nhờ Ngài, bước vào mối thân tình với Thiên Chúa, một mối quan hệ có thể được hiểu như một cuộc trò chuyện, một cuộc đối thoại”.

Đức Giáo Hoàng Lê lưu ý cách Hiến chương Tín Lý Dei Verbum trình bày Mạc Khải “như một cuộc đối thoại, trong đó Thiên Chúa nói chuyện với con người như thể với những người bạn”, và nói thêm rằng đây là điều xảy ra khi người ta đọc Kinh Thánh “với thái độ cầu nguyện nội tâm”.



Đức Giáo Hoàng Lê chào các tín hữu sau Buổi tiếp kiến chung

Kinh Thánh hướng dẫn các giám mục, linh mục, phó tế và giáo lý viên.

Đức Giáo Hoàng nhắc lại rằng Kinh Thánh, “được giao phó cho Giáo Hội và được Giáo Hội gìn giữ và giải thích, đóng một vai trò tích cực”, vì nó “nâng đỡ và làm sống động cộng đồng Kitô giáo”, ví dụ như thông qua việc cử hành Thánh Lễ và các Bí tích.

Về điểm này, ĐTC nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của tình yêu và sự hiểu biết sâu sắc về Kinh Thánh đối với “những người thi hành sứ vụ Lời Chúa”, như các giám mục, linh mục, phó tế và giáo lý viên.

ĐTC nói: “Công việc của các nhà chú giải Kinh Thánh và những người thực hành khoa học Kinh Thánh là vô giá, và Kinh Thánh giữ vị trí trung tâm trong thần học, vốn tìm thấy nền tảng và linh hồn của mình trong Lời Chúa”.